



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีพันธกิจที่จะต้องผลิตนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงรวมทั้งการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญจะช่วยให้บรรลุพันธกิจและคุณภาพของบุคลากร ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับผิดชอบ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายละเอียดการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้กับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน ๔ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๕/๒๕๔๘
 ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ประเภท	สถานที่/สาขา	ทุนอุดหนุน	หมายเหตุ
๑	นายวิรัตน์ สุกสา /	นักวิชาการเทียบระดับ ๓ สำนักงานอธิการบดี	ทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท	ตามจ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน ๕๒,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา	ตลอดหลักสูตรในวงเงินไม่เกิน ๑๔,๔๐๐ บาท
๒	นางสาวชมาพร สีเสื่อ /	นักวิชาการเทียบระดับ ๓ สำนักงานอธิการบดี	ทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท	ตามจ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน ๕๒,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา	ตลอดหลักสูตรในวงเงินไม่เกิน ๑๔,๔๐๐ บาท
๓	นางนทีทิพย์ ประพันธ์วิทย์ /	นักวิชาการเทียบระดับ ๓ คณะครุศาสตร์	ทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท	ตามจ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน ๕๒,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา	ตลอดหลักสูตรในวงเงินไม่เกิน ๑๔,๔๐๐ บาท
๔	ผศ.สมบัติ เวชกามา /	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ทุนอุดหนุนการศึกษา ดูงาน ณ ต่างประเทศ	ประเทศออสเตรเลีย	ในวงเงินไม่เกิน ๘๘,๐๐๐ บาท	

หมายเหตุ

- ลำดับที่ ๑ - ๓ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏอุดรดิตต์ ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ
บุคลากรของสถาบันที่ศึกษาต่อในสถาบันราชภัฏอุดรดิตต์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๔๘ เป็นต้นไป
- ลำดับที่ ๔ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมศึกษาปฏิบัติการเรียนรู้งานวิชาการภาคสนามเพื่อพัฒนาเสริมสร้างประสบการณ์ในรายวิชาสัมมนากรณีศึกษา
ภาคสนาม (Case Study field Study) ณ ประเทศออสเตรเลีย ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนต้องแนบหลักฐานการเบิกจ่ายตามสภาพที่จ่ายจริง